
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ ๙/2561  

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารส านักงานอธกิารบดี 

_____________________ 

 

รายชื่อกรรมการท่ีมาประชุม      ต าแหน่ง 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร ยศราช    อธิการบดี ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์รชฎ เชือ้วิโรจน์   รองอธิการบดี และ 

รักษาการแทนคณบดีคณะสารสนเทศและ

การสื่อสาร  

กรรมการและเลขานุการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย    รองอธิการบดี 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กริติการกุล   รองอธิการบดี 

5. อาจารย์อภิชาติ สวนค ากอง     รองอธิการบดี 

6. อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล     รองอธิการบดี 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม   รองอธิการบดี 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง    รองอธิการบดี 

9. อาจารย์สุภักตร ์ปัญญา     รองคณบดีฝา่ยบรหิาร 

        แทนคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรลดา วงคส์ถาน   รองคณบดีฝา่ยบรหิารและพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคล 

แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

11. รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล    รองคณบดีฝา่ยบรหิาร 

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมฯ 

12. อาจารย์อนุวัติ เชื้อเย็น      คณบดีคณะพัฒนาการทอ่งเที่ยว 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร   คณะศิลปศาสตร์ 

14. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย กังวล    คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

15. อาจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ    รองคณบดีฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการ 

แทนคณบดีคณะบรหิารธุรกิจ 

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จงกล พรมยะ    คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงฯ 

17. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรยีงศักดิ์ ศรเีงินยวง   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  

18. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ   คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ 

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง โชคประเสรฐิ   รองคณบดีฝา่ยวิชาการ  

        แทนคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 
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20. อาจารย์ ดร.บุญศลิป์ จติตะประพนัธ์    คณบดีมหาวิทยาลัยแมโ่จ้-ชุมพร  

21. อาจารย์ ดร.สมคดิ แก้วทพิย์     คณบดีวิทยาลยับรหิารศาสตร์ 

22. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรยีงศักดิ์ เม่งอ าพัน   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี    คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน 

24. รองศาสตราจารย ์ดร.ยงยุทธ ข้ามสี ่     ผู้อ านวยการส านักวจิัยและสง่เสรมิ 

วิชาการการเกษตร 

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี    ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนา 

วิชาการ 

26. นางอรณา พิทยากรศิลป์     ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากจิ   รองอธิการบดี  

กรรมการและเลขานุการ 

28. นางปราณี พันธุ์วุฒิ      ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 

29. นางพัชรี ค ารินทร์      หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม/ตดิราชการอื่น 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา    รองอธิการบดี 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสรฐิ จรรยาสุภาพ   ประธานสภาพนักงาน 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1. อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง     ผู้ช่วยอธิการบดี 

2. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล    ผู้ช่วยอธิการบดี 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์   ที่ปรึกษาอธิการบดี 

4. นางสาวนีร เรียนกุนา      ผู้อ านวยการกองคลัง 

5. นายประศาสน์ ก้องสมุทร     ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

6. อาจารย์ปรีดา นาเทเวศร์     รักษาการแทนผู้อ านวยการกองแผนงาน 

7. นายเสรมิศักดิ์ ไชยทา      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานวินัย 

และนิติการ 

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม 

1. นางธัญทิวา เผา่ต๊ะใจ      เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

2. นางลัดดาวรรณ บ ารุงกาญจน์     เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

3. นางสาวกริยิา ทิพย์โอสถ     เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เจ้าหน้าที่ประจ าห้องบันทกึเสียง 

นายชัยรัตน์ จีรวัฒนกุล      ช่างเทคนิค 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

  เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.) 
 

ตามที่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัย

สายวิชาการระดับสูง (นบม.) นั้น เพื่อให้การอบรมดังกล่าวมีประสิทธิภาพและเห็นผลที่ชัดเจน ผู้บริหารที่เข้า

อบรมต้องค านึงถงึหลักการ 2 ข้อ ดังนี้ 

1. การเขา้ร่วมอบรมต้องไม่กระทบกับงานประจ า งานบรหิาร และงานยุทธศาสตร ์ 

  2. ต้องน าวิธีคิดและแนวทางจากการอบรมมาเชื่อมโยงกับนโยบายและการท างานของ

มหาวิทยาลัย 
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

   ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องเพื่อพิจารณาทักท้วง 
 

3.1 การจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปลี่ยนสถานภาพ 
 

 สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 13 

มีนาคม 2561 ได้พิจารณาการจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพ โดยที่ประชุมพิจารณา

แล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องส าคัญ และเกี่ยวข้องกับบุคคลจ านวนมาก การสื่อสารต้องใช้หลักการในการ

ท างานร่วมกัน หลักการมีส่วนร่วม หารือแนวทางการด าเนินการร่วมกันให้ได้ข้อสรุป และที่ส าคัญต้องชี้แจง 

ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร จัดล าดับการสื่อสารให้เหมาะสมว่าสิ่งใดควรท าก่อนหรือหลัง เพื่อให้บุคลากรได้ทราบ

และมีความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารฯ ได้มีมติมอบหมายให้ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.กชพร ศิรโิภคากิจ) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม)  ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.

ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อ านวยการกองคลัง และผู้อ านวยการกองแผนงาน                                     

ไปพิจารณาด าเนินการ และสรุปเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาอีกครัง้หนึ่ง ประกอบกับ คณะกรรมการ

สภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็น

ดังกล่าวเป็นเรื่องส าคัญ ซึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่มีความก้าวหน้าในเรื่องดังกล่าว จึงมีมติเห็นชอบให้ติดตาม

ความกา้วหน้า  
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 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ) ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ในวันที่ 30 

พฤษภาคม 2561 และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบรหิารฯ พิจารณา ดังนี้ 

 1. พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพ เห็นควรให้ได้รับค่าจ้างส่วนที่ค้างจ่าย (ร้อยละ 

40 ของเงินเดือน/ค่าจ้างเดิม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามสิทธิและข้อก าหนดตามกฎหมาย ส าหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพรวม 237 ราย (ข้าราชการ 215 ราย และ ลูกจ้างประจ า 22 ราย)  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  - ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 145/2560 สั่ง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2560 

จ านวน 206 ราย (ข้าราชการ 185 ราย และ ลูกจา้งประจ า 21 ราย) 

  - ค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 296/2560 สั่ง ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 จ านวน 

31 ราย (ข้าราชการ 30 ราย และ ลูกจา้งประจ า 1 ราย) 

  2. หากเห็นชอบ เห็นควรให้กองการเจ้าหน้าที่จัดท าละเอียดบุคลากรที่จะได้รับค่าจ้างค้างจ่าย

ของปีงบประมาณ 2560 และแจ้งกองคลังเบิกจ่ายค่าจ้างส่วนที่ค้างจ่าย (ร้อยละ 40 ของเงินเดือน/ค่าจ้างเดิม) 

ดังกล่าว และแจ้งผลการเบกิจา่ยให้คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
 

ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้วา่ ควรพิจารณาเรื่องสิทธิเป็นหลัก โดยต้องไม่ขัดกับกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศ และระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วย

ความโปร่งใส เกิดความเข้าใจที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ควรมีการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ให้กับบุคลากร                           

เพื่อทราบด้วย 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพ จ านวน 237 ราย (ข้าราชการ 215 

ราย และ ลูกจ้างประจ า 22 ราย) ได้รับค่าจ้างส่วนที่ค้างจ่าย (ร้อยละ 40 ของเงินเดือน/ค่าจ้างเดิม)                                             

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามสิทธิและข้อก าหนดตามกฎหมาย และให้กองการเจ้าหน้าที่จัดท าละเอียด

บุคลากรที่จะได้รับคา่จ้างคา้งจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแจ้งกองคลังเบิกจา่ยคา่จ้างส่วนที่คา้งจ่าย

ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 และแจ้งผลการเบิกจ่ายให้คณะกรรมการ

บรหิารมหาวิทยาลัยทราบ 

2. ส าหรับค่าจ้างคา้งจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กองการเจา้หน้าที่ นัดหารือรว่มกบั 

ผู้อ านวยการกองแผนงาน ผู้อ านวยการกองคลัง เพื่อจัดท ารายละเอียดและสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๕ - 

 

3.2 การเสนอชือ่คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตัง้เปน็คณบดคีณะผลิตกรรม 

การเกษตร และคณบดวีิทยาลัยบริหารศาสตร์ 
 

ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 89/2557 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ได้แต่งตั้งให้ 

อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มีวาระ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 

ธันวาคม 2557 – วันที่ 16 ธันวาคม 2561 และ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 90/2557 ลงวันที่ 28 

ตุลาคม 2557 ได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนส าราญ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะผลิต

กรรมการเกษตร มีวาระ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2557 – วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นั้น  
 

  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งของคณบดี พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัย

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นเพื่อด าเนินการสรรหาคณบดีอย่างน้อยหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนสิ้นสุดวาระของ                             

ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีในคณะหรอืวิทยาลัย นั้น  
 

  จึงเห็นควรให้มีการด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์และคณบดี                                                          

คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งของคณบดี 

พ.ศ. 2560 โดยมีองคป์ระกอบ ดังนี้ 
 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 

2561 ได้มีมติวา่ หากมีการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีอีก ให้ใชว้ิธีการเลือก

รายชื่อกรรมการในองค์ประกอบที่ 6) (ผู้แทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในต าแหน่งคณบดี หนึ่งคน                           

เป็นกรรมการ (การได้มาซึ่งกรรมการสรรหา ให้คณบดีเลือกกันเองโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ                                      

เป็นผู้ก าหนดวิธีการเลือก และผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องไม่เป็นคณบดีของคณะหรือวิทยาลัยที่มีการสรรหา ทั้งนี้                                          

ให้ด าเนินการเลือกล่วงหน้า แล้วเสนอชื่อให้สภามหาวิทยาลยัพิจารณา...) โดยให้คณบดีเลือกกันเองล่วงหนา้ แล้ว

น าเสนอคณะกรรมการบรหิารฯ กอ่นเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

  ในการนี้ คณบดีได้ด าเนินการเลือกกันเองล่วงหน้าแล้ว จึงเสนอรายชื่อกรรมการสรรหาฯ                                   

ในองคป์ระกอบที่ 6 ดังนี้ 

1. วิทยาลัยบรหิารศาสตร ์ เสนอชื่อ คณบดีคณะบรหิารธุรกิจ 

2. คณะผลิตกรรมการเกษตร เสนอชื่อ คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
 

  ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  

4.1 ด้านการเรียนการสอน 
  
 ๑) พิจารณาการอนุมัติปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 ได้มีมติ

มอบอ านาจการอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาให้นายกสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านการพิจารณาให้ความ

เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย แล้วรายงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบ นั้น 
 

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการแจ้งว่า มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาครบหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย ระดับบัณฑิตวิทยาลัย จ านวนทั้งสิ้น 47 คน จ าแนกเป็น ระดับปริญญาเอก ประจ าภาคปลาย ปี

การศึกษา 2560 จ านวน 6 คน และ ระดับปริญญาโท ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 จ านวน 41 คน 

โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว ทั้งนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

ของชื่อ สกุล ชื่อปรญิญา จากส านักบริหารและพัฒนาวิชาการแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามที่เสนอ โดยให้

ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2561 และส่งให้ส านักงานสภาฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

อนุมัติ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตามล าดับ 
 

2) พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปดิหลักสูตรใหม่ จ านวน 1 หลักสูตร และ 

    การขอปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 5 หลักสูตร  
 

ตามที่คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561  

ครั้งที่  5/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561                                   

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดหลักสูตรใหม่ จ านวน 1 หลักสูตร และการขอปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 

5 หลักสูตร และให้เสนอคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

      หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 จ านวน 1 หลักสูตร 

       - หลักสตูรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมอืงการปกครองท้องถิน่   

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จ านวน 5 หลักสูตร 

1. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)์ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 

       2. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรบ์ูรณาการ  

       3. หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 

       4. หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

    5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ จ านวน 1 หลักสูตร และ                                   

การขอปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 5 หลักสูตร ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย                                    

ด้านวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามล าดับ 
 

๓) การขอขยายเวลารับนักศึกษาทุนโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม 
 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบเท่า TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

(แบบไม่มีการสอบ) นักเรียนทุน “โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม” เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 

ปี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกยีรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจ าปีการศึกษา 2561 นั้น 
 

เพื่อให้การด าเนินการรับสมัครตามประกาศดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัย

แม่โจ้-แพร่ฯ จึงเสนอขอขยายระยะเวลาการรับสมัครนักเรียน TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ (แบบไม่มีการ

สอบ) จาก วันที่ 8-15 มิถุนายน 2561 เป็น วันที่ 8-22 มิถุนายน 2561 และขอเพิ่มหลักสูตร 4 ปี                                                                    

(เทียบเข้าเรียน) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ เพื่อเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนทั่วประเทศสามารถเข้าศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค 

และการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกจิ 
 

คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา                                                                

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้ 

1. ต้องพิจารณาแนวทางการดูแลนักศึกษากลุ่มดังกล่าวให้เป็นระบบ และเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ บริหารจัดการด้านงาน เงิน คน มีการเชื่อมโยงกับคณะ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา                                                       

เพื่อบูรณาการการท างานรว่มกัน เน้นให้นักศึกษาได้ฝกึปฏิบัติอย่างแท้จรงิ  

2. ในอนาคตต้องพิจารณาแนวทางการดูแลเกษตรกร ศึกษาแนวทางว่ามหาวิทยาลัยจะ

สามารถส่งเสริมและช่วยเหลือเกษตรกรในด้านใดได้บ้าง มีฐานข้อมูลที่ชัดเจน และผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม 

ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความสามารถในหลากหลายสาขา ดังนั้น ควรพิจารณาว่าจะต่อยอดให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร เช่น การจูงใจให้ศิษย์เกา่กลับเข้ามาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา การน าผลงานวิจัย

และนวัตกรรมมาสรา้งผู้ประกอบการ เป็นต้น 

3. ในส่วนของทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยต้องประสานและเชื่อมโยง

การท างานรว่มกับคณะต่าง ๆ  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการรับสมัครนักเรียน TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ                                   

(แบบไม่มีการสอบ) จาก วันที่ 8-15 มิถุนายน 2561 เป็น วันที่ 8-22 มิถุนายน 2561  
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2. เห็นชอบให้เพิ่มหลักสูตร 4 ปี (เทียบเข้าเรียน) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ในโครงการดังกล่าว                                

อีก 1 สาขาวิชา  
 

๔) พิจารณาการไม่ขอส าเรจ็การศึกษา กรณี นางสาวปิยะนารถ ข าน้อย 
 

ตามที่นางสาวปิยะนารถ ข าน้อย นักศึกษา รหัส 5706101386 สาขาวิชาการจัดการ                                                        

คณะบริหารธุรกิจ ได้ท าเรื่องเสนอไม่ขอส าเร็จการศึกษา โดยมีความประสงค์ในการขอเรียนเพิ่มเติมนอก

หลักสูตร ในการเก็บหน่วยกิตวิชาบัญชีเพิ่มอีก จ านวน 6 หน่วยกิต เพื่อให้หน่วยกิตวิชาบัญชีครบ 12 หน่วยกติ 

เนื่องจากหลักสูตรเดิมได้เรยีนมาแล้ว จ านวน 6 หน่วยกิต เพื่อใช้ในการประกอบการสมัครงาน นั้น  
 

  คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโดยอนุโลมการขอไม่ส าเร็จการศึกษา เฉพาะรายนางสาวปิยะนารถ ข าน้อย และ                                        

ให้เสนอคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ 

  1. เห็นชอบให้ยกเลิกการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาเฉพาะรายนางสาวปิยะนารถ ข าน้อย 

นักศึกษา รหัส 5706101386 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

การส าเร็จการศึกษา ในการประชุม คร้ังที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 

  2. เห็นชอบให้ นางสาวปิยะนารถ ข าน้อย มีสถานะเป็นนักศึกษา และสามารถลงทะเบียน                               

ในรายวิชาบัญชีเพิ่มอีก 6 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามประเด็นที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยด้านวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามล าดับ 
 

5) การขอขยายระยะเวลาศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 5 ราย 
 

ตามที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 5 คน จ าแนกเป็น ระดับปรญิญาเอก จ านวน 1 คน 

และ ระดับปริญญาโท จ านวน 4 คน ครบก าหนดระยะเวลาการศึกษา 5 ปีการศึกษา และ 6 ปีการศึกษา 

ตามล าดับ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (วันสุดท้ายที่ครบก าหนดเวลาศึกษา) แต่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษา

ภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ จึงยื่นค ารอ้งต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอขอขยายเวลาการศึกษาออกไปอีก ดังนี้ 
    

รายชื่อ ขอขยายเวลาถึงวนัที่ เกินก าหนดระยะเวลาศึกษา 

ระดับปริญญาเอก จ านวน 1 คน 

1. นางแสงเดือน อินชนบท 1 มิถุนายน 2561 14 วัน 

ระดับปริญญาโท จ านวน 4 คน 

1. นายธีรกานต์ จีสัน 22 มิถุนายน 2561 41 วัน 

2. นางรัชฏาภรณ ์โยธา 22 มิถุนายน 2561 41 วัน 

3. นางสาวปฐวี โรจนแพทย ์ 31 กรกฎาคม 2561 74 วัน 

4. นางสาวสุวล ีมะอนนัต์ 15 กันยายน 2561 120 วัน 
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  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 

2561 พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากการขอขยายเวลาศึกษาของนักศึกษาทั้ง 5 คน ดังกล่าว เกินก าหนด

ระยะเวลาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 248 ก าหนดไว้ คอื ระดับปรญิญาโทให้ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกนิ 5 ปีการศึกษา และ ระดับ

ปริญญาเอกให้ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ดังนั้น จึงอยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของ

คณะกรรมการประจ าบัณฑติวิทยาลัย ที่ประชุมจึงมีมติให้เสนอคณะกรรมการวชิาการพจิารณา 
 

คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอขยายเวลาศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง 5 คน ตามที่เสนอ และ                                   

ให้เสนอคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอขยายเวลาศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                             

ทั้ง 5 คน ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ให้ความเห็นชอบตามล าดับ 
 

4.2 ด้านนโยบายและการบริหารงาน 
  

1) มาตรการส านักงานสีเขยีว (Green Office) 
 

ตามที่ส านักงานอธิการบดีได้จัดโครงการศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (Green 

Office) จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 

1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ 

2. กองบรหิารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา 

3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 
 

ประกอบกับ คณะกรรมการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว ประจ าปี 2560 เพื่อให้การ

ด าเนินการส านักงานสีเขียวของส านักงานอธิการบดี และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการอย่างเป็น

รูปธรรมและต่อเนื่อง กองอาคารและสถานที่ จึงเสนอมาตรการที่เกี่ยวข้องกับส านักงานสีเขียว และอื่น ๆ เช่น 

ด้านพลังงาน ด้านการจัดการขยะ ฯลฯ เพื่อก าหนดเป็นมาตรการของส านักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย                                 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
   

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบมาตรการส านักงานสีเขียว (Green Office) ตามที่เสนอ และ

ให้กองอาคารและสถานที่แจ้งทุกหน่วยงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
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๒) การขึ้นทะเบยีนที่ปรึกษาสาขาพลังงาน  
 

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ขึ้นทะเบียนกับส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 

เป็นที่ปรึกษาระดับ A หมายเลข 493  ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาอุตสาหกรรม สาขาพลังงาน สาขา

ประชากร ด้านวิจัยและประเมินผล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาการ

ทอ่งเที่ยว ซึ่งได้ต่ออายุที่ปรึกษาทุก 2 ปี และต่ออายุคร้ังล่าสุด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 – วันที่ 20 มีนาคม 

2562  
 

ต่อมาได้มีกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 

2560 ก าหนดให้ที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคลที่ได้ขึ้ นทะเบียนก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ด าเนินการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนตามกฎกระทรวงภายใน 120 วัน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ยื่นจดทะเบียนที่ปรกึษาใหม่ 

ในนามมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ ประเภทนิติบุคคล หมายเลข 4711 ระดับ 3 โดยไม่ได้แจ้งจดทะเบียนในสาขาเดมิที่

มหาวิทยาลัยเคยจดไว้ และทะเบียนที่ปรึกษาหมายเลข 493 ถูกลบออกจากระบบที่ปรึกษาโดยอัตโนมัติ                                                         

จึงท าให้ผลงานและประวัติเดิมของที่ปรึกษา (สาขาพลังงาน) ไม่สามารถน าไปใช้งานได้อีก ประกับทะเบียนที่

ปรกึษาหมายเลข 4711 ไม่สามารถใช้รับงานที่ปรกึษาได้ โดยการรับงานที่ปรึกษาจ าเป็นต้องใช้หลักฐาน ดังนี้ 

1. ทะเบียนหน่วยงานที่ปรึกษาที่ไม่หมดอายุ 

2. สาขาที่จดทะเบียน (สาขาพลังงาน) 

3. ชื่อที่ปรึกษา (สาขาพลังงาน-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี) 

4. ผลงานและประสบการณ์ของหน่วยงานที่ปรึกษาและที่ปรึกษา  (นับอายุจดทะเบียน 

งบประมาณ ประเภทโครงการ) 
 

วิทยาลัยพลังงานทดแทน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เพิ่มสาขาพลังงาน                                        

ในทะเบียนที่ปรึกษา หมายเลข 4711 โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทนจะด าเนินการจัดเตรียมประวัติและผลงาน                                    

ที่ปรึกษาในสาขาพลังงาน และส่งให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาเพิ่มสาขา

ต่อไป ทั้งนี้ ผลงานและอายุจดทะเบียนที่ปรึกษาใหม่ตามหมายเลข 4711 จะมีผลงานอายุเทียบเท่าหน่วยงาน

ใหม่ไม่เกนิ 3 ปี ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
   

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอว่า เรื่องดังกล่าวถือเป็นการบริการวิชาการ และพบว่า

มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่ดีเด่นด้านเกษตรและด้านอื่นจ านวนมากที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนซึ่งควรอย่างยิ่งที่จะต้อง

มีหน่วยงานกลางที่ด าเนินการจัดเก็บฐานข้อมูลเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย และท าหน้าที่เป็นสื่อกลางให้

นักวจิัยให้ความส าคัญในการสรา้งผลงานน ามาขอขึน้ทะเบียนได้  
 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

1. ให้ส านักวิจัยฯ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องการขอขึ้นทะเบียนดังกล่าว 

โดยอยู่ในการควบคุมดูแลของรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล) และผู้อ านวยการ

ส านักวิจัยฯ และด้านกฎหมายให้ประสานกับงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบขั้นตอนและ                                     

ความถูกต้อง 
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2. ส าหรับกรณีของวิทยาลัยพลังงานทดแทนที่เสนอ ให้วิทยาลัยพลังงานฯ ด าเนินการไปก่อน 

เพื่อให้ทันใช้ประโยชน์ในการดังกล่าว เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จให้ส าเนาข้อมูลให้ส านักวิจัยฯ เก็บรวบรวม                                      

เป็นฐานข้อมูลภาพรวมต่อไป 
 

๓) “ร่าง” นโยบายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ตามที่กองแผนงานได้เสนอ “ร่าง” นโยบายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                 

โดยคณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 พิจารณาแล้วมีมติ

เห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่

ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้ 

  1. ให้ระมัดระวังเรื่องจ านวนนักศึกษาที่ลดลง โดยแต่ละคณะต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุและ                                      

แนวทางการแก้ไขด้วย  

  2. งบประมาณในส่วนของการจัดสร้างอาคารนานาชาติ และคณะสัตวแพทย์ ต้องเตรียม                                                         

ความพรอ้ม เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รัฐบาลไม่อนุมัติให้จัดสรรงบประมาณในการจัดตัง้หน่วยงาน

ใหม่ ดังนั้น ควรพิจารณาว่าจะมีแนวทางอย่างไรในการช้ีแจงค าของบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
  

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “รา่ง” นโยบายการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตามล าดับ    
 

4.3 ด้านกฎหมาย  
 

 1) “ร่าง” ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. .... 

 2) “ร่าง” ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และ 

    ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธกิารบด ีพ.ศ. .... 

3) “ร่าง” ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยสวัสดิการ สทิธิประโยชนแ์ละ 

          ประโยชน์อย่างอื่นส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

ตามที่คณะกรรมการร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

พ.ศ. 2560 ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้ 

1) “รา่ง” ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. .... 

 2) “รา่ง” ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วธิีการติดตาม และ 

    ประเมนิผลการปฏิบตัิหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. .... 

3) “รา่ง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ ว่าด้วยสวัสดิการ สทิธิประโยชน์และ 

    ประโยชน์อย่างอื่นส าหรับผูป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลยั พ.ศ. .... 
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โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะในส่วนของ ๑) “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. .... 

โดยเสนอพิจารณาแกไ้ข ดังนี้ 

1. หมวด 2  

    1) ข้อ 10 (๔)  

        จาก (๔) .. .ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ สามารถเป็นผู้แทน

มหาวิทยาลัยได้อย่างสมศักดิ์ศรี  

        เป็น  (๔)  . . .สามารถเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยได้อย่างสมศักดิ์ศรี  ซึ่ ง เป็น                                                      

ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

    ๒) ข้อ ๑๐ (๖) เพิ่มเติมข้อความ “เป็นที่ยอมรับในสังคม” ท้ายข้อความ 
 

2. หมวด 5  

    - ข้อ ๑๕ ย่อหน้าที่ 4 ควรพิจารณาว่า จะสามารถก าหนดหลักเกณฑ์ชัดเจนว่า ให้ผู้ได้รับ

การเสนอชื่อนั้นต้องแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางบริหารมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย ได้หรือไม่ 

อย่างไร 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับฯ ทั้ง 3 ฉบับ ตามที่เสนอ และให้เสนอ

คณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ตามล าดับ 
 

๔) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ฉบบัที่ 2)  

    พ.ศ. 2561 
 

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 9 

พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประชุม 

โดยที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะให้ผูอ้ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานวนิยั

และนิติการ หารือรว่มกัน ดังนี้ 

1. กรณีการช าระค่าใช้จ่ายโดยวิธีการโอนเงินระหว่างหน่วยงาน นั้น กระท าได้เมื่อหน่วยงานที่

ผู้รับโอนเงินจะต้องมีประกาศการรับเงินที่ชัดเจนด้วย 

  2. การก าหนดสิทธิการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันต้องให้ครอบคลุมรวมถึงคณะ-ส านัก เพื่อมิ

ให้เกดิผลกระทบในทางปฏิบัติ 

  3. การออกระเบียบ ประกาศ ถอืใช้บังคับ ควรมีการท าความเข้าใจให้ตรงกัน 

 

 

 

 



- ๑๓ - 

 

  ทั้งนี้ ผู้อ านวยการกองคลัง ได้นัดหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องแล้ว โดยเห็นว่า เนื่องจากความในข้อ 

14 (๒) ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประชุม ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 

ผิดตามวัตถุประสงค์ของมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินรายได้ โดยที่ประชุมมีวัตถุประสงค์ตามประกาศฯ ในข้อ 

7 และ ข้อ 8 ให้สามารถเบิกค่ารับรองอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับการประชุมคณะกรรมการตาม

ความในข้อ 14 (๒) ได้ ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลัง ได้จัดท า 

“รา่ง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง คา่ใช้จา่ยในการประชุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2561 โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เสนอคณะกรรมการเงินรายได้พจิารณา 
 

  คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับแก้ไขข้อความบางส่วน

กอ่นเสนอคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีต ิดงันี ้

1. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ 

ตรวจสอบความถูกต้องกอ่นเสนออธิการบดีลงนาม 

2. เนื่องจากตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 7/2561                                                      

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ได้มีขอ้เสนอแนะใหผู้้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

และหัวหน้างานวินัยและนิติการ หารือรว่มกัน ดังนี้ 

    1) กรณีการช าระคา่ใช้จา่ยโดยวิธีการโอนเงนิระหว่างหน่วยงาน นั้น กระท าได้ เมื่อหน่วยงาน

ที่ผูร้ับโอนเงินจะต้องมีประกาศการรับเงินที่ชัดเจนด้วย 

      2) การก าหนดสิทธิการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันต้องให้ครอบคลุมรวมถึงคณะ-ส านัก                                       

เพื่อมิให้เกดิผลกระทบในทางปฏิบัติ 

  แต่เนื่องจากยังไม่มีการนัดหารือกับผูเ้ก่ียวข้องเพื่อหารือตามข้อเสนอแนะดังกล่าว ที่ประชุมจึงมี

มติให้กองคลัง เร่งด าเนินการในส่วนดังกล่าว 
  

5) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดอตัราค่าตอบแทนท่ีปรกึษา 

          โครงการ Strategic Program Management (SPO) 
 

ตามที่คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561                                  

ได้มีมติเห็นชอบการขอก าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ Strategic Program Management (SPO)                                   

ในอัตรา ดังนี้ 

1. คา่ตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

    1.1 ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน  5,000 บาทต่อคร้ัง 

    1.2 ดร.ณรงค ์ตนานุวัฒน์    3,000 บาทต่อคร้ัง 

    1.3 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันติวงษ์   3,000 บาทต่อคร้ัง 

2. คา่เบี้ยประชุมส าหรับคณะกรรมการอ านวยการ 

    2.1 ประธานคณะกรรมการ       375 บาทต่อคนต่อคร้ัง 

    2.2 คณะกรรมการ        300 บาทต่อคนต่อคร้ัง 
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ทั้ งนี้  เนื่ อ งจากการก าหนดค่าตอบแทนที่ ปรึกษาคณะกรรมการ Strategic Program 

Management (SPO) ที่ก าหนดข้างต้น มีอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง 

ค่าใช้จ่ายในการประชุม ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการ SPO                                                            

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึงได้จัดท า “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดอัตรา

คา่ตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ Strategic Program Management (SPO) เสนอคณะกรรมการเงินรายได้พจิารณา 
 

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

พิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ว่า  ควรพิจารณาจัดท าเป็นประกาศฯ กลางของมหาวิทยาลัย

ไม่ควรก าหนดรายชื่อบุคคลเนื่องจากในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรอืใช้กับโครงการอื่น หรอืเพิ่มเติมรายชือ่

ได้  

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีต ิดงันี ้

  1. เหน็ชอบ “รา่ง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และใหง้านวินัยและนติิการ กองการเจ้าหน้าที ่

ตรวจสอบความถูกตอ้งกอ่นเสนออธิการบดลีงนาม 

  2. ให้กองคลังน าขอ้เสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา 
 

4.4 ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
 

  ๑) การประเมนิคุณภาพภายในนอกรอบ 4 ระดับสถาบัน ประจ าปกีารศึกษา 2560  
 

ตามที่ สมศ. ได้เชิญ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง) และ ผู้อ านวยการ

ส านักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 นั้น ซึ่ง สมศ. ได้ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาถึงความพร้อมที่จะรับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 4 ในช่วงเดือนใด และแจ้งให้กับ สมศ. ทราบต่อไป นั้น 
 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 30-

31 สิงหาคม 2561 และมหาวิทยาลัยมีก าหนดต้องลงข้อมูลใน CHEQA online ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 

กันยายน 2561 จึงท าให้มหาวิทยาลัยสามารถขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ระดับสถาบันได้                           

โดยใช้ SAR ประจ าปีการศึกษา 2561 ที่อยู่ในระบบ CHEQA online นั้นได้  ในการนี้ ส านักงานคุณภาพฯ จึงเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ก าหนดช่วงเวลาที่จะรับการประเมินฯ คือ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ก าหนดช่วงเวลาในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบ 4 ระดับสถาบัน คือ ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ตามที่เสนอ และให้ส านักงานคุณภาพฯ ด าเนินการแจ้ง 

สมศ. เพื่อทราบ และด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 

5.1  รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีการแจง้เวียนเอกสารในระบบ E-manage 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี การแจ้งเวียนเอกสาร

ในระบบ E-manage ภายใต้ชื่อ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม) เมื่อวันอังคารที่ 13 

มีนาคม 2561 เวลา 14.50.49 น. ได้ส่งถึงบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเวลาดังกล่าว รองอธิการบดี                                 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม) อยู่ระหว่างเดินทางจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปสนามบินเพื่อเข้าร่วมการ

ประชุมคณะกรรมการสรรหาต าแหน่งหัวหน้าส านักงานที่ประชุม ทปอ. ในระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 

ณ กรุงเทพมหานคร จึงได้รายงานต่ออธิการบดีว่าตนมิได้เป็นผู้จัดท าเอกสารแจ้งเวียนดังกล่าวให้กับบุคลากร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และขอให้ตรวจสอบความผิดปกติของการเข้ าใช้งานระบบ E-manage ภายใต้ชื่อ                                                    

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม) ว่าเหตุใดจึงมีการส่งเอกสารแจ้งเวียนในระบบดังกล่าว

ได้  ในการนี ้คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจรงิได้ด าเนินการสอบสวนกรณีดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว อธิการบดี

จึงได้สั่งการให้น าเรื่องเสนอคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่น าเสนอต่อที่ประชุม

ด้วยแล้ว                                                                                                                                    
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.2 รายงานรายละเอียดลูกหนี้เงินทดรองราชการ คงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 
 

ด้วยกองคลังได้จัดท ารายละเอียดลูกหนี้ เงินทดรองราชการ คงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 

2561 เสนอคณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม คร้ังที่ 3/2591 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 พิจารณา 

โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ                                                      

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.3 การจัดสรรเงินเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณะเศรษฐศาสตร์ 
 

ตามที่ คณะกรรมการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์  ในการประ ชุม  ครั้ งที่  6 /2561                                 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณาจัดสรรเงินเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในส่วนที่                                           

ยังไม่มีมติจัดสรร จ านวน 2,726,853.30 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบสามบาท

สามสิบสตางค)์ ในการนี้ จึงแจ้งผลการพจิารณาการจัดสรรเงินเหลือจ่ายของวิทยาลัยฯ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

ดังนี้ 
 

การจัดสรร จ านวนเงนิ (บาท) 

1. กองทนุคณะเศรษฐศาสตร ์ 280,000.00  

2. กองทนุสนับสนนุวิชาการและพัฒนานักศึกษาคณะฯ 750,000.00 

3. กองทุนบรหิารทรัพย์สนิคณะฯ 748,853.30 
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การจัดสรร จ านวนเงนิ (บาท) 

4. เงินสะสมเพื่อบรหิารเงินเหลือจ่าย 948,000.00 

รวม 2,726,853.30 
 

ที่ประชุมรับทราบ และให้กองแผนงานและกองคลังเพื่อทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 
 

5.4 รายงานการด าเนินการขอต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 4 

พฤษภาคม 2561 ได้รับทราบรายงานการด าเนินการขอต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนั้น เพื่อเป็น

การสนับสนุนและกระตุ้นให้คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอ

รายงานการด าเนินการขอต าแหน่งทางวิชาการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่ เสนอต่อที่ประชุม

ด้วยแล้ว 
 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ขอทราบสาเหตุของการพิจารณาในกรณีรายที่ล่าช้าว่ามีสาเหตุอันใด                                                    

ซึ่งรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง) ได้ให้ข้อมูลชี้แจงว่า สาเหตุเกิดจากอยู่ระหว่างการ

พิจารณารายละเอียดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านใช้ระยะเวลาในการพจิารณาคอ่นข้างนาน รวมถงึ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับเอกสารที่ใชป้ระกอบการขอ

ต าแหน่งไว้ จึงท าให้การพิจารณารายละเอียดของคณาจารย์บางคนล่าชา้เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน  

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ควรพิจารณาแนวทาง 

แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เช่น  

1. การก าหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการด าเนินงานให้ชัดเจน หรือปรับลดขั้นตอนการ

ด าเนินงานที่ซับซอ้น 

2. มีการติดตามผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างต่อเนื่อง โดยศึกษาการน าระบบการ

ติดตามและแจ้งเตือนออนไลน์จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเช่ือมโยง

และประสานกับผูท้รงคุณวุฒิ 
 

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง)  และ

ผู้อ านวยการกองการเจา้หน้าที่น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 
 

5.5 สรุปประเด็นจากการบรรยาย จาก พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง เรื่อง “นโยบาย 

การวิจัยและนวัตกรรมระดบับัณฑิตศึกษาเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยอยา่งเปน็ 

รูปธรรม”  
 

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ

และนานาชาติ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส 

จังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง                                       
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(รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) บรรยายเรื่อง “นโยบายการวิจัยและนวัตกรรมระดับ

บัณฑติศึกษาเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม” นั้น 
 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้สรุปประเด็นส าคัญจากการบรรยายดังกล่าว เสนอที่ประชุม                                                    

เพื่อทราบ โดยมีประเด็นหลัก 3 เรื่อง คอื  

1. การพัฒนานักวจิัยให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัยระดับบัณฑติศึกษา 

2. การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดสรา้งมูลคา่สู่ตลาดเชิงพาณิชย์ 

3. การจัดสรรงบประมาณ และระบบงบประมาณการวิจัย เพื่อให้เกิดการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

และคล่องตัว 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.6 รายงานผลการด าเนินการจัดท าระบบเครอืข่ายไร้สาย (Wireless Network  

System) และระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi System) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประมูลระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network 

System) ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ (Mobile System) และระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi System) ประกาศ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 เพื่อท าหน้าที่ด าเนินการบรหิารจัดการ ก าหนดรูปแบบหลักเกณฑ์การพิจารณาและ

การตัดสินการประมูลระบบเครือข่ าย ไร้สาย (Wireless Network System) ระบบเครือข่ าย โทรศัพท์                                                              

(Mobile System) และระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi System) นั้น โดยมี ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ และ                                               

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต เป็นที่ปรกึษา นั้น 
 

ในการนี้ ส านักงานบริหารทรัพย์สินได้รายงานผลการด าเนินการดังกล่าว เสนอที่ประชุม                                                

เพื่อทราบ พอสรุปได้ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ครั้งที่ 3/2561 ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561  พิจารณา “ร่าง” ขอบเขตงาน (TOR) การยื่นข้อเสนอระบบ

เครือข่ายไร้สาย (Wireless Network System) แล้วมีมติเห็นชอบและให้เสนอ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เพื่อทราบ ดังนี้ 

1) รับทราบการจัดการยื่นข้อเสนอการจัดท าระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network 

System) ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 

2) รับทราบขอบเขตงาน (TOR) การยื่นข้อเสนอระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless 

Network System) 

2. วันที่ 11 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เชิญบริษัท โทเทิ่ล แอ็ดเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 

จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด และบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด รับทราบ

นโยบายรวมถงึข้อก าหนดและเงื่อนไข (TOR) ระบบเครอืข่ายไรส้าย (Wireless Network System) ของมหาวิทยาลยั

แม่โจ้ ณ ห้องประชุมอาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
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3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เชิญบริษัท โทเทิ่ล แอ็ดเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด บริษัท แอดวานซ์                                  

ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด และบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ให้ยื่นข้อเสนอและน าเสนอข้อมูล                                                

การจัดท าระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network System) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 

2561 ณ ห้องประชุม 80 ปี ช้ัน 1 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย บริษัทที่เข้ายื่นข้อเสนอ

และน าเสนอข้อมูลการจัดท าระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network System) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ 

บรษิัท ทรู อินเทอรเ์น็ต คอรป์อเรช่ัน จ ากัด 

4. คณะกรรมการประมูลระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network System) ระบบเครือข่าย

โทรศัพท์(Mobile System) และระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi System) มีมติเห็นชอบให้ บริษัท ทรู 

อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดไว้ และบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ได้น าเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้กับมหาวิทยาลัย 

โดยบรษิัทฯ จะเป็นผู้ลงทุน ในระยะเวลา 3 ปี ดังนี้ 

1) เพิ่มจุดติดตั้ง Access Point จาก ๑,๕๐๐ จุดตาม TOR เป็น ๑,๖๐๐ จุด 

2) ติดตั้งจุดการให้บริการทรูวิชันส์ (True Visions) พร้อมจอLCD ให้มหาวิทยาลัย                                          

แม่โจ้เชียงใหม่จ านวน 5 จุด รวมถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จ านวน 1 จุด และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่

เฉลิมพระเกยีรติ จ านวน 1 จุด รวมทั้งสิน้ 7 จุด 

3) การจัด Co-working Space  มาพร้อม True Coffee อีกทั้งกาแฟมีราคาถูกกว่า 

True Coffee สาขาอื่นๆถงึ 40% พรอ้มช าระคา่เชา่และค่าไฟฟ้าให้กับมหาวิทยาลัย 

4) แพคเกจพิเศษเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรแม่โจ้ทุกคน โทรหากันฟรีตลอด 24 

ชม. โดยต้องใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์ของทรูมูฟ สามารถน าบัตร นักศึกษา/บุคลากรแม่โจ้ สมัครได้ที่จุด

ให้บริการทรูมูฟ 

5) การประชาสัมพันธ์แอพพลิเคช่ัน True ID ให้กับนักศึกษา 

6) พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการปรับปรุ งห้อง  Smart Room                                

ณ อาคารวุฒากาศ รวมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกับศูนย์นวัตกรรมและบริการดิจิตอลมหาวิทยาลัย

แม่โจ้ 

7) มอบสิทธิ์ True Black Card ส าหรับผูบ้รหิารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้จ านวน  100 

สิทธิ์/ใบตลอดระยะเวลาสัญญาของโครงการ 

8) มอบ account True Free WIFI แบบ Unlimited จ านวน 200 Accounts/ปี ตลอด

ระยะเวลาสัญญาของโครงการ 

9) มอบสิทธิ์พิเศษเข้าร่วม E-sport ให้กับมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาสัญญาของ

โครงการ 

10) มอบสิทธิพิเศษการถ่ายทอดสอดงานกฬีามหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรอืงานส าคัญของ

มหาวิทยาลัย จ านวน 3 ครัง้ ผ่านช่อง True ID บน Application True ตลอดระยะเวลาสัญญาของโครงการ 

 

 

 

 



- ๑๙ - 

 

5. คณะกรรมการอ านวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในก ากับมหาวิทยาลัย                                      

แม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 4 มิถุนายน 2560 มีมติเห็นชอบให้ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด เป็นผู้จัดท าระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network System) และระบบอินเตอร์เน็ตแบบไรส้าย 

(Wi-Fi System) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามขอบเขตงาน (TOR) ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในระยะเวลา 3 ปี 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 

5.7 รายงานผลการประมูลการจัดท าบัตรนักศึกษาและบัตรประจ าตัวบคุลากร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
 

ตามที่คณะกรรมการอ านวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ได้พิจารณารายงานผลการประมูลการจัดท าบัตร

นักศึกษาและบัตรประจ าตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย ตามที่คณะกรรมการการประมูลจัดท าบัตรนักศึกษาและบัตร

ประจ าตัวบุคลากรมหาวิทยาลัยเสนอ โดยมีธนาคารที่ผ่าน TOR  ด้านเทคนิค และข้อก าหนดเงื่อนไขการเป็นผู้จดัท า

บัตรประจ าตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

อันดับที่ 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน)  

อันดับที่ 2 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

อันดับที่ 3 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

อันดับที่ 4 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  

อันดับที่ 5 ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากัด (มหาชน) 
 

ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นชอบให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เป็นธนาคาร                                  

ที่ด าเนินการจัดท าบัตรนักศึกษาและบัตรประจ าตัวบุคลากร นั้น 
 

  ต่อมาธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ได้ส่งหนังสือขอยกเลิกข้อเสนอการให้บริการของ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ตามหนังสือธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ ธขญ 3/3.5 

610059 เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม TOR บางข้อ มหาวิทยาลัยจึงให้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ผู้ผ่านการ

คัดเลือกอันดับที่ 2 เป็นธนาคารที่ด าเนินการจัดท าบัตรนักศึกษาและบัตรประจ าตัวบุคลากร และ คณะกรรมการ

อ านวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในก ากับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 4 

มิถุนายน 2560 ได้เห็นชอบโดยข้อตกลงและผลประโยชน์ไม่เปลี่ยนแปลงจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 

(มหาชน) ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
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5.8 สรุปจ านวนรับนักศึกษา ปกีารศึกษา 2561  
 

ตามที่ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการได้สรุปจ านวนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 

13 มิถุนายน 2561 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่ เสนอต่อที่ประชุม

ด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้วา่ บัณฑติวิทยาลัยต้องวิเคราะห์ขอ้มูลจ านวนนักศึกษารับเข้า

ในระดับบัณฑติศึกษารว่มกับคณะ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไปด้วย 
 

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติ ดังนี้ 

1. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ

เห็นชอบตามล าดับ 

2. ให้บัณฑิตวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  
 

  6.1   ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป 
 

ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 10/2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 

2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 5 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

เลิกประชุม 13.30 น.  
 

 

 

  (นางธัญทิวา เผา่ต๊ะใจ)            (นางพัชรี ค ารินทร์) 

         เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป                       หัวหน้างานประชุม 

  ผู้จดรายงานการประชุม           ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 

(นางปราณี พันธุ์วุฒ)ิ         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากจิ) 

                 ผู้อ านวยการกองกลาง                รองอธิการบดี 

       ผู้ตรวจรายงานการประชุม       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

           

 

 

 


